

Kiến toàn luật.

12/06 – Thứ Tư .

"Thầy không đến để huân b, nhưng để kiến toàn".

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huân b luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huân b, nhưng để kiến toàn.

Vì Thầy báo th các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì mọi th, mọi ph trong b luật cũng không b sót, cho đến khi mọi s hoàn thành. Bởi vậy, ai huân b mọi th trong những điều luật như mọi n, và dạy người khác làm như vậy, sẽ k là người nh nh t trong Nước Trời; trái lại, ai gi và dạy người ta gi những điều đó, sẽ đ c k là người cao c trong Nước Trời".

SUY NIỆM/S: Kiến toàn luật

Luật c b n nh t trong đời sống tu trì v n là luật bác ái và n n t ng c a luật này là s tôn trọng và tin t ng l n nhau. S kiến này tiêu bi u cho chính s tuân hành luật l trong Giáo Hội. Giáo Hội có luật l, nhưng không bao gi dùng s c m nh đe dọa đ c ng bách người tín h u tuân hành. Tinh thần đích th c c a vi c tuân hành luật l trong Giáo Hội chính là tình m n; không có tình m n, thì mọi b luật, dù hoàn h o đ n đâu, cũng không khác gì m t cây khô héo.

Ý nghĩa và tinh thần c a luật l, chúng ta có th đ c đ c trong Tin Mừng hôm nay. Những người Bi t phái, nh t là các Luật sĩ, v n là những người r t trung thành v i luật, h tuân gi luật l không thi u m t ch, m t ph t. Nhưng đằng sau s trung thành ấy có hàm n t mẫn: h cho r ng trung thành v i luật là đ ng nhiên trở thành người công chính, và vì nghĩ mình

là người công chính, nên họ lên mặt khinh dể những người không tuân giữ luật lệ mặt cách nghiêm chỉnh như họ.

Chúa Giêsu không phải là người vô kỷ cương và luật pháp. Ngài đã sống như mặt người Do thái, nghĩa là tuân giữ luật lệ của Môsê truyền lại. Chỉ có điều khác biệt giữa Ngài và các người Biệt phái, đó là tinh thần: nếu như những người Biệt phái tự cho mình là người công chính như tuân giữ luật lệ, thì Chúa Giêsu lại khinh dể những người như vậy. Con người mặt có thể nên công chính. Chúa Giêsu tuân giữ luật lệ trọn vẹn, trọn vẹn theo nghĩa thực tiễn chính như người loan báo của các tiên tri liên quan đến Ngài, trọn vẹn để mặt cho luật lệ mặt tinh thần mặt, thực là tình thần.

Luật lệ thực là người loan báo của các tiên tri về Đấng Cứu thế, do đó luật lệ có tính tiên tri. Khi chu trọn luật lệ, Giáo Hội chúng ta cho mặt người thực sự rằng Ngài chính là Đấng các tiên tri đã loan báo. Như vậy, mặt cách nào đó, khi người Kitô hữu tuân hành luật lệ, họ cũng loan báo chính Chúa Kitô, những người dĩ nhiên, họ chỉ có thể loan báo về Ngài khi vì tuân giữ của họ thực tiễn trọn vẹn chính tinh thần của Ngài. Xét cho cùng, điều thực sự người Kitô hữu, tuân giữ luật lệ là mặt lý tâm tình của Chúa Kitô, là sống như Ngài, là trở thành hình ảnh thân của Ngài.

Người xin Chúa giúp chúng CON luôn ý thực sống hình ảnh của Ngài trong cuộc sống và ban sức mạnh để chúng ta chu trọn luật lệ của Ngài.

(Trích trong ‘Mặt Ngày Mặt Tin Vui’)
